

SK NEWS

May

05 / 2020

issue 30

 www.suankitti.com

 www.facebook.com/suankitti.hrcenter

กลุ่มสวนกิตติและบริษัทในเครือมอบเงิน 7 แสนบาท จัดซื้อเครื่องมือ และอุปกรณ์ทางการแพทย์ป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(โควิด-19) ให้แก่โรงพยาบาลต่างๆในพื้นที่

คุณณัฐธิกาชญา ดำเนินชาญวนิชย์ และ คุณณัชชฎปกรณ ดำเนินชาญวนิชย์ กรรมการบริหารกลุ่มสวนกิตติ พร้อมคณะผู้บริหารและพนักงาน ร่วมมอบเงินจำนวนทั้งสิ้น 7 แสนบาท ให้แก่โรงพยาบาลในพื้นที่จังหวัด ฉะเชิงเทราและปราจีนบุรี โดยบริษัท กิตติวนาวู้ดเทค จำกัด มอบเงิน 2 แสนบาทให้แก่ โรงพยาบาลพุทธโสธร/บริษัทชาวสวนเกษตร จำกัด มอบเงิน 1 แสนบาท ให้แก่โรงพยาบาลสนามชัยเขต /บริษัท เอเพ็กซ์ปาร์ค จำกัด มอบเงินจำนวน 1 แสนบาท ให้แก่ โรงพยาบาลแปลงยาว / บริษัทไม้ดีศรีปราจีน จำกัด มอบเงินจำนวน 2 แสนบาท ให้แก่ โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร และมอบเงิน 1 แสนบาท ให้แก่ โรงพยาบาลบ้านสร้างสำหรับการมอบเงินบริจาคในครั้งนี้เนื่องจากกลุ่ม สวนกิตติ มีหลายบริษัท ที่ได้ทำงานร่วมกับชุมชนและที่ผ่านมา ประชาชนในพื้นที่มีความเดือดร้อนในด้านการรักษาพยาบาล รวมถึง โรงพยาบาลหลายแห่งขาดแคลนเครื่องมือ เครื่องใช้ ในการดูแล และ ป้องกันไวรัสโคโรนา โควิด 2019 ผู้บริหารกลุ่มสวนกิตติ จึงเล็งเห็น ถึงความสำคัญในการดูแลประชาชนในช่วงนี้จึงได้มอบเงินจำนวนรวม ทั้งสิ้น 7 แสนบาทให้แก่โรงพยาบาลต่างๆ เพื่อจัดซื้อเครื่องมือ และ อุปกรณ์ทางการแพทย์ช่วยเหลือผู้ป่วยและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อ ไวรัสโคโรนา2019



มอบเงินบริจาคให้กับโรงพยาบาล



Big Cleaning Day

วันที่ 7 เมษายน บริษัทสยามพัฒนา
เครื่องจักรจำกัดจัดกิจกรรม
Big Cleaning Day ประจำปี 2563
โดยได้มีการทำความสะอาดพื้นที่ใน
บริเวณอู่ซ่อมให้มีความสะอาด และ
เป็นระเบียบมีสภาพแวดล้อมที่ดีต่อ
การปฏิบัติงาน นอกจากนี้จะทำให้
บริเวณโดยรอบมีความสะอาด และ
เป็นระเบียบเรียบร้อยแล้วยังเป็นการ
สร้างความสัมพันธ์อันดีต่อพนักงาน
อีกด้วย



สวนกิตติเลือกตั้งคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

วันที่ 29 เมษายน 2563 กลุ่มสวนไม้ตะวันออก อันประกอบไปด้วย บริษัท สวนไม้ตะวันออก จำกัด บริษัท ไม้ดีศรีปราจีน จำกัด/ บริษัท ชาวสวนเกษตร จำกัด /และบริษัท ยูคาลิปตัส ไทย จำกัด ได้จัดการเลือกตั้งคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน เพื่อทำหน้าที่ให้ความรู้ และช่วยกันป้องกัน รักษาความปลอดภัย ปราศจากโรคอันเนื่องมาจากการทำงาน ตลอดจนป้องกันความเดือดร้อนรำคาญอันเนื่องมาจากการทำงานหรือเกี่ยวกับการทำงานซึ่งจะเกิดกับพนักงานในองค์กร



บรรยากาศการมอบกระเช้าของขวัญ เนื่องในโอกาสวันปีใหม่ไทย



บรรยากาศการมอบกระเป๋าเข้าของขวัญ เนื่องในโอกาสวันปีใหม่ไทย



ทำงานอยู่บ้านอย่างไรให้ได้งาน และตัวเองไม่เครียด



ไอเดียออกกำลังกาย ในช่วง Work from Home

